

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 54
ประจำเดือนตุลาคม 2561

ในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
3 ตุลาคม 2561	การประชุมคณะทำงาน Ad-Hoc Working Group ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพิจารณาร่างนิยามความถูกต้องกฎหมาย (Legality definition: LD) อ่านต่อ
17 ตุลาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ ครั้งที่ 6 เพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับแบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปในทำ SD อ่านต่อ
19 ตุลาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องกฎหมายของไม้ (TLAS) และการควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ไม้ (SCC) ครั้งที่ 5 เพื่อพิจารณาเนื้อหาในร่างเอกสารภาคผนวก TLAS พร้อมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการพิจารณาดารง Supply Chain Control และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
24 ตุลาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ ครั้งที่ 7 เพื่อหารือและปรับแก้ร่างเอกสารการควบคุมการนำเข้าไม้ พร้อมทั้งจัดเตรียมประเด็นเพื่อนำเข้าหารือกับคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ครั้งที่ 7 อ่านต่อ

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้	LD ปรับแก้แล้วเสร็จโดยที่ปรึกษาฯ
TLAS	อยู่ระหว่างการปรับเนื้อหาโดยที่ปรึกษาฯ TLAS
การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้	อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาฯ TLAS และปรับแก้ตาราง SCC
การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน	- จัดการประชุมเพื่อหารือและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความเหมาะสมในการทดลองระบบ - PFPC มีการลงพื้นที่ทดสอบภาคสนามสำหรับแนวทางการรับรองตนเอง (self-declaration) แบบมีสหกรณ์สวนป่าเป็นพยาน ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี และระยอง
การควบคุมการนำเข้าไม้	มีการหารือถึงประเด็น กระบวนการขอเอกสารเพิ่มเติม ข้อกำหนดในการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า